

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021
trên địa bàn huyện Tuy Phước

Bệnh COVID-19 là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A do vi rút SARS-CoV-2 gây ra. Vi rút này thường xuyên biến đổi tạo nên các biến chủng với khả năng lây lan nhanh hơn. Đến tháng 7 năm 2021, tại Việt Nam đã ghi nhận 07 biến chủng của vi rút SARS-CoV-2 gồm các chủng phổ biến tại Châu Âu, Châu Phi, Anh và Ấn Độ; riêng trong đợt dịch từ ngày 27/4/2021 đến nay nước ta đã ghi nhận 02 biến chủng là Delta (B.1.617.2, lần đầu tiên phát hiện tại Ấn Độ) và Alpha (B.1.1.7, lần đầu tiên phát hiện tại Anh), trong đó biến chủng Delta được đánh giá là có khả năng lây lan mạnh được WHO xếp vào nhóm “biến chủng gây quan ngại” có khả năng lây truyền cao hơn 50% so với biến chủng Alpha. Bệnh COVID-19 lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp. Thời gian ủ bệnh trong khoảng 14 ngày. Phần lớn (hơn 60%) người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 không có biểu hiện lâm sàng. Đối với người mắc bệnh có triệu chứng thì biểu hiện lâm sàng rất đa dạng có thể từ nhẹ đến nặng như: sốt, ho, đau họng, người mệt mỏi, đau người, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, khó thở, có thể có viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền, người có bệnh lý mạn tính, người cao tuổi. Đến nay, bệnh đã có vắc xin phòng bệnh nhưng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại nhiều quốc gia dịch bệnh đã bùng phát trở lại với tốc độ lây lan và số ca tử vong hàng ngày cao hơn trước. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là các tỉnh giáp ranh với Bình Định như Gia Lai, Phú Yên, Quảng Ngãi đã ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/11/2021 đã có 2.370 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân điều trị khỏi 1.766, Bệnh nhân tử vong: 19, bệnh nhân đang điều trị: 585.

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo;

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, bộ, ngành, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, Huyện ủy, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã; thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch; Tổ tham mưu, các Tổ chuyên môn, các Tổ COVID-19 cộng đồng; Ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; kịp

thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Theo đó, quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân là trên hết; không được phép chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Chỉ đạo tạm dừng tất cả những công việc không cần thiết, quan trọng để tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp căn cứ chức năng nhiệm vụ và địa bàn được phân công, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở để chỉ đạo thực hiện chia sẻ, động viên các lực lượng tham gia phòng chống dịch, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đối với công tác phòng, chống dịch tại địa bàn được phân công.

1.1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy và các Tổ chuyên môn

Đầu năm 2020 UBND huyện đã Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 huyện với 26 thành viên. Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban và Tổ phản ứng nhanh huyện trực 24/24 hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho các địa phương.

Từ ngày 29/4/2021 đã chỉ đạo kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, theo đó chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp để triển khai, thực hiện nhiệm vụ, trong đó Ban Chỉ đạo huyện là 16 thành viên và Ban Chỉ đạo 13 xã, thị trấn gần 200 thành viên. Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư cấp ủy làm trưởng ban. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cấp huyện đã thành lập thêm 05 tiểu ban và 01 Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ sẵn sàng thực hiện các yêu cầu của Ban Chỉ đạo cũng như hỗ trợ các đơn vị trực thuộc trong công tác phòng chống dịch.

Thành lập Trung tâm Chỉ huy cấp huyện, cấp xã đặt trụ sở tại cơ quan UBND để trực tiếp chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch thông qua hệ thống giám sát trực tuyến 24/7 và chế độ thông tin, báo cáo hàng ngày. Trung tâm Chỉ huy của huyện (có 15 thành viên) do Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo toàn diện; các Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành theo khối, lĩnh vực và các nhiệm vụ được phân công, đã tổ chức phân công ca trực 24/24 thông qua số điện thoại đường dây nóng: **0256.3633.999** tại Trung tâm chỉ huy. Đồng thời, thành lập 05 tiểu ban và 01 tổ giúp việc để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

1.2. Việc thành lập và hoạt động của Tổ COVID cộng đồng

Xác định Tổ COVID cộng đồng là một mắc xích quan trọng, hỗ trợ đắc lực cùng với các lực lượng khác trong công tác phòng, chống dịch; Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo củng cố kiện toàn hoạt động của Tổ COVID cộng đồng; bảo đảm hoạt động hiệu quả với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong công tác kiểm tra giám sát. Hiện nay trên toàn địa bàn có 447 tổ, với 2.186 thành viên với thành phần là đại diện cấp ủy, Ban Nhân dân thôn/khu phố, Ban công tác Mặt trận và các Chi hội, đoàn thể ở cơ sở. Bình quân mỗi Tổ được giao nhiệm vụ phụ trách từ 30-50 hộ gia đình. Nhìn chung, các tổ COVID cộng đồng đã phát huy được vai trò của mình, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

1.3. Việc huy động lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch

- Các lực lượng tuyến đầu gồm y tế, công an, quân đội đã tận tâm, tận sức trong hoạt động phòng chống dịch. Các lực lượng tại cơ sở như dân quân, tự vệ, tổ COVID cộng đồng, các lực lượng tình nguyện... đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động phòng chống dịch.

- Tổng số lực lượng y tế tham gia: 718 người, trong đó: Y tế công lập: 358 người; Y tế thôn: 114; Y tế học đường: 52; Y tế tư nhân: 120 và đội ngũ y tế về hưu: 47 và lực lượng giáo viên, đoàn viên thanh niên tham gia phòng, chống dịch.

2. Kết quả triển khai công tác Y tế, giám sát, xét nghiệm, điều trị, tiêm chủng

2.1. Công tác y tế

- Về cơ bản dịch bệnh COVID-19 tại huyện vẫn đang được kiểm soát, không chế không để bùng phát, lây lan trên diện rộng. Công tác thu dung, cách ly y tế, điều trị đã được ngành y tế tổ chức khá tốt; tỷ lệ tử vong (1,96%) thấp hơn so với tỷ lệ tử vong trung bình của toàn quốc (2,45%).

- Tình hình dịch bệnh đến ngày 15/11 toàn huyện đã ghi nhận 213 trường hợp (Phước Thành 04; Phước Lộc 20; Phước Hoà 38, Phước Thắng 19, thị trấn Tuy Phước 10, Phước Sơn 14, thị trấn Diêu Trì 34, xã Phước An 18, Phước Nghĩa 10, Phước Hiệp 35, Phước Quang 05, Phước Hưng 02, Phước Thuận 04). Trong đó có **96** ca trong cộng đồng và **75** ca là F1 và người về từ vùng dịch), có **1054** F1 và **13.008** trường hợp F2 có liên quan.

- Bệnh nhân đã điều trị khỏi: 136.

- Bệnh nhân tử vong: 04.

- Bệnh nhân đang điều trị: 73.

2.2 Về việc thực hiện giám sát, cách ly đối với các trường hợp về từ vùng dịch và nghi mắc (F1)

- Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với ngành Y tế và Công an huyện đã lên phương án thành lập các khu cách ly tập trung của huyện hoàn thiện các điều kiện cơ bản và nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận 950 người trong 7 khu cách ly tập trung.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai năm học 2021 – 2022. Huyện đã tổ chức thành lập 04 khu CLTT của huyện tại nhà thi đấu đa năng của Sân Vận động của huyện tại xã Phước Lộc, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, HTX NN Phước Hưng Huyện đã khảo sát và thành lập 04 Khu CLTT với công suất 320 giường và dỡ bỏ các Khu CLTT đã thiết lập trước đó để trả cơ sở vật chất cho các trường trên địa bàn huyện trước ngày 05/9/2021.

Đến ngày 15/11/2021 các Khu CLTT của huyện đã tiến hành CLTT cho 666 trường hợp (đã hoàn thành CLTT là 561 đang theo dõi: 105 người).

- Ngoài ra, đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện cách ly tại nhà (CLTN) và đưa vào hoạt động các Điểm cách ly y tế tại nhà cho 13.008 trường hợp. Trong đó đã CLTN hoàn thành: 11.335 và đang theo dõi: 1.673 trường hợp.

2.3. Việc thành lập các Chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác chốt tại ga Diêu Trì gồm: Y tế, Công an, Nhà Ga Diêu Trì và UBND thị trấn Diêu Trì để kiểm tra thân nhiệt, triển khai khai báo y tế tại Ga Diêu Trì đợt 1 từ ngày 29/01/2021 đến 07/03/2021 đã kiểm tra được 7893 người và đợt 2 từ ngày 29/4/2021 đến 25/8/2021 đã kiểm tra được 8.179 người, đến ngày 13/10/2021 hoạt động lại chốt kiểm tra Y tế tại ga Diêu Trì Số lượng người qua chốt: 2.286

- Ngoài ra UBND huyện còn thành lập 9 chốt kiểm tra y tế đối với các địa phương thực hiện Chỉ thị 16, khi thực hiện phong toả để kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế khi đi vào và đi ra các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 và các khu vực phong toả.

2.4. Việc thực hiện kế hoạch test xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2

- Công tác xét nghiệm tầm soát đã thực hiện khá tốt, đặc biệt là việc sử dụng xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên diện rộng tại cộng đồng kết hợp với xét nghiệm RT-PCR hợp lý theo trục của F0, F1, F2 là điểm mấu chốt cho việc phát hiện sớm F0 tại cộng đồng. Việc tổ chức các điểm xét nghiệm tự nguyện có trả phí tại các địa phương đã được chú trọng.

- Ngành Y tế phối hợp với các địa phương thực hiện kế hoạch test xét nghiệm các điểm xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện tại chốt kiểm tra y tế, triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người đến/về từ vùng dịch về huyện đang cách ly tại nhà/nơi lưu, trú, các khu phong toả, các khu vực địa phương có nguy cơ cao và rất cao bằng phương pháp RT-PCR (mẫu gộp) hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

- Đồng thời, huyện đã xây dựng Kế hoạch test nhanh SARS-CoV-2 cho 10% đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn huyện để phục vụ tầm soát định kỳ 10 ngày/lần. Kế hoạch test nhanh SARS-CoV-2 cho 100% cán bộ, giáo viên, học sinh khi bước vào năm học mới và test định kỳ 10 ngày/lần cho 20% cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện. Đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên để giám sát đối với các đối tượng có nguy cơ: Nhân viên y tế, lực lượng quân đội, công an phòng chống dịch, Tổ Covid cộng đồng người lao động trong các khu công nghiệp, nhân viên khách sạn, nhà hàng, nhà ga, chợ, siêu thị, lái xe... đến nay đã test cho **389.665** lượt người và **11.063** lượt xét nghiệm PT-PCR.

2.5. Việc tổ chức khai giảng năm học và tổ chức đi học

- Để chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học 2021-2022, ngành Y tế phối hợp ngành giáo dục đã tiến hành hướng dẫn và phun khử khuẩn tại tất cả các trường, đồng thời tổ chức tiêm vắc xin cho 100% giáo viên, cán bộ quản lý của trường và thực hiện test nhanh kháng nguyên cho 94% cán bộ, giáo viên, học sinh các trường trên địa bàn huyện.

- Đồng thời, chỉ đạo triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm, y tế tại trường học, rà soát, bổ sung trang thiết bị y tế; đảm bảo đủ xà phòng, nước sát khuẩn, khẩu trang... Thường xuyên tổng vệ sinh, sát khuẩn trong và ngoài lớp học, các bề mặt tiếp xúc (tay vịn cửa, bàn ghế), khu vực rửa tay, khu vực nhà vệ sinh. Đặc biệt, chú ý lắp đặt bổ sung hệ thống vòi nước ở những vị trí thích hợp để thầy và trò rửa tay bằng xà phòng trước khi vào lớp... Hỗ trợ test nhanh và chỉ đạo các trường chủ động phối hợp ngành Y tế huyện tổ chức tập huấn chuyên môn công tác phòng, chống dịch khi phát hiện có trường hợp học sinh có biểu hiện sốt, ho... và công tác xử lý khi phát hiện có ca F0 trong Trường học.

2.6. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ngành Y tế huyện đã hoàn chỉnh các phương án phòng, chống dịch để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; Tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, giám sát Trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai công tác phòng chống COVID-19 tại các điểm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn toàn huyện. Ngoài ra còn tổ chức phun thuốc khử trùng trước và sau khi bầu cử tại tất cả 121 điểm bầu cử trên địa bàn huyện.

2.7. Công tác triển khai tiêm vắc xin: Công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đã được triển khai đảm bảo an toàn, nhanh chóng, hiệu quả, đúng đối tượng.

Tính đến thời điểm hiện tại đã tổ chức triển khai tiêm tổng số mũi: 135.468 Trong đó: tiêm đủ 02 mũi cho 22.080 lượt người và tiêm mũi 01 là 91.308 cho lượt người. Đạt tỉ lệ 87,2% đối tượng từ 18 tuổi trở lên và đạt 63 % so với dân số.

3. Công tác an ninh, trật tự xã hội

- Công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội được thực hiện tương đối tốt, góp phần quan trọng vào việc kiểm soát tình hình dịch bệnh. Các cấp, các ngành liên quan đã xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Các biện pháp phòng chống dịch được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện đã kịp thời phát hiện các tồn tại, khuyết điểm để có hình thức xử lý nghiêm các vi phạm và đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời.

- Các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, phù hợp và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch được cấp trên chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện đã kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế và đã xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời có giải pháp khắc phục kịp thời.

- Lãnh đạo huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo và Phòng Y tế đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh phòng chống dịch tại các trường trước và sau khi học sinh đi học trở lại. Qua kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường đã thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang học sinh và giáo viên đúng quy định Bộ Y tế hướng dẫn.

- Công an huyện đã tổ chức kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú trên địa bàn huyện về việc thực hiện khai báo người nhập cảnh đến lưu trú để thực hiện khai báo y tế. Qua kiểm tra không ghi nhận trường hợp nào vi phạm.

- Tổ phản ứng nhanh của huyện đã tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc, quầy thuốc, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện về công tác phòng chống dịch. Đã kiểm tra các cơ sở, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Đội Quản lý thị trường số VI đã tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh các mặt hàng y tế, qua kiểm tra Đội đã xử lý theo đúng qui định đồng thời Đề nghị các cơ sở ký cam kết niêm yết, bán đúng giá và nhãn hàng hóa... theo quy định pháp luật.

- Đề triển khai tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm chùa trong dịp Lễ vu Lan, Tổ phản ứng nhanh huyện phối hợp Phòng Nội vụ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các chùa thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 huyện.

- Tổ phản ứng nhanh của các xã, thị trấn đã kiểm tra và ký cam kết đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, giải khát, karaoke, nhà nghỉ, nhà trọ,...

- Trong năm 2021 đã xử phạt 375 trường hợp với tổng số tiền: 582.950.000 đồng.

4. Công tác an sinh, xã hội

- Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện. Kết quả đã hỗ trợ với tổng số tiền 19.473.685.000 đồng, cụ thể:

- + Đã chi hỗ trợ 7.073 đối tượng lao động tự do, số tiền 10.609,5 triệu đồng.
- + Đã chi hỗ trợ kinh phí cho 401 hộ kinh doanh, số tiền 1.203 triệu đồng
- + Đã chi hỗ trợ 22 người lao động ngừng việc, số tiền 24 triệu đồng.
- + Đã chi hỗ trợ 27 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng, số tiền 100,895 triệu đồng.
- + UBND huyện phê duyệt danh sách và cấp kinh phí cho UBND các xã, thị trấn để chi hỗ trợ kịp thời cho 221 đối tượng F1 (trong đó có 13 trẻ em hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em), với tổng số tiền 219,160 triệu đồng.
- + PGD Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân cho vay ngừng việc 01 doanh nghiệp trên địa bàn (Cty CP Hà Thanh - TT Diêu Trì), với số tiền 46 triệu đồng.
- + BHXH huyện đã thông báo và thực hiện giảm Quỹ TNLĐ-BNN cho 183 đơn vị với tổng số tiền tạm tính là 260 triệu đồng.
- + PGD Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân cho vay đối với người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 08/8/2021 với tổng số tiền 7.000 triệu đồng.

- Đã tiếp nhận và phân bổ **87** tấn gạo cho các xã, thị trấn và đã cấp phát cho 4.705 hộ/5.797 nhân khẩu gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

- UBND huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp Ban Quản lý NS&VSMT, Điện lực Tuy Phước, bưu chính viễn thông... hỗ trợ các địa phương nhất là trong khu vực phong tỏa phải đảm bảo cung ứng đủ nước sạch cho người dân yên tâm sử dụng và cung ứng điện tiêu thụ, đảm bảo kết nối thông tin thông suốt.

5. Công tác tài chính, hậu cần

Để đảm bảo cho ngành y tế thực hiện công tác xử lý dịch COVID-19 một cách hiệu quả, năm 2021 UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí cho Phòng Y tế mua hóa chất, vật tư y tế, hỗ trợ cán bộ trực dịch, thuê xe ô tô vận chuyển, sửa chữa, xây dựng các khu cách ly tập trung, vật tư trang thiết bị để di trì hoạt động của các khu cách ly, các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 với tổng số tiền: 54.356.893.775 đồng (*Năm mươi bốn tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu tám trăm chín mươi ba ngàn bảy trăm bảy mươi lăm đồng*).

6. Công tác sản xuất và lưu thông hàng hoá

- *Đối với các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất*: Hiện nay trên địa bàn huyện có 134 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh (CCN Phước An: 17), Tăng

cường hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Triển khai cập nhật thông tin trên Bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn huyện; Qua kiểm tra thường xuyên và đột xuất, hầu hết các doanh nghiệp đều đã triển khai và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại công ty, cơ sở sản xuất theo đúng quy định.

- *Đối với các chợ*: Tăng cường chỉ đạo giải tỏa các chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường có nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Hiện nay trên địa bàn huyện có 23 chợ đang hoạt động. Đã tập trung chỉ đạo tăng cường hướng dẫn tổ chức hoạt động kinh doanh tại các chợ trên địa bàn huyện trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ theo quy định,; Phê duyệt Phương án tổ chức cung ứng khẩn cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân ứng phó với dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn huyện; Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp Huyện đoàn triển khai thực hiện cấp phát thẻ quét mã QR-code cho các tiểu thương và người dân trên địa bàn. Tính đến nay đã thực hiện cấp phát 43.155 thẻ.

7. Công tác vận động, huy động xã hội

- Công tác phòng chống dịch nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về kinh phí, trang thiết bị y tế rất lớn của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phát Thư kêu gọi tham gia ủng hộ đợt cao điểm mua vaccin phòng, chống dịch Covid-19; cùng Huyện ủy, HĐND, UBND phát động phong trào “*Huyện Tuy Phước đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19*”; chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội huyện, Hội Chữ Thập đỏ huyện ký kết kế hoạch phối hợp thống nhất hành động thực hiện phong trào “*Huyện Tuy Phước đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19*”; phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện, Hội Chữ Thập đỏ huyện thành lập “*Gian hàng 0 đồng*”; xây dựng kế hoạch “*Tiếp tục vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021*”.

- Nhiều mô hình được xây dựng và hoạt động thiết thực, hiệu quả như: “*Gian hàng 0 đồng*”, “*Chuyến xe 0 đồng – Trao gửi yêu thương*”, “*Quầy rau 0 đồng*”, “*Chung tay vượt đại dịch*”, “*Tự giúp nhau*”; “*Đi chợ giúp dân*”... Tính đến ngày 05/11/2021, toàn huyện tiếp nhận 4.230,683 triệu đồng (*trong đó cấp huyện tiếp nhận 2.069,561 triệu đồng tiền mặt; cấp xã tiếp nhận 1.125,122 triệu đồng tiền mặt, 1.036 triệu đồng tiền nhu yếu phẩm*). MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp thực hiện chi hỗ trợ 2.278,642 triệu đồng (*trong đó cấp huyện chi 372,320 triệu đồng*

tiền mặt; cấp xã chi 870,322 triệu đồng tiền mặt, 1.036 triệu đồng tiền nhu yếu phẩm).

- Phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức 02 đợt vận động nhu yếu phẩm ủng hộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ước trị giá là 415 triệu đồng. “*Gian hàng 0 đồng*” cấp huyện tiếp nhận tiền, hàng với tổng trị giá ước tính gần 600 triệu đồng đã chi hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn huyện.

8. Công tác truyền thông:

- Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền định hướng nội dung tuyên truyền, chuyển tải liên tục, thường xuyên các thông tin về tình hình dịch bệnh và chủ trương, công tác phòng chống dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước, của huyện, nhất là tinh thần chỉ đạo của các cấp, BCD huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng phát huy tốt công tác tuyên truyền trực quan bằng pano, khẩu hiệu, tăng thời lượng tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, qua loa chuyên dụng hoặc xe lưu động đến từng ngõ xóm, khu phố, các khu tập trung đông dân cư, khu chợ; kết hợp đo thân nhiệt, khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone tại các điểm tập trung đông người như công chợ, chốt kiểm soát dịch, các cơ quan, đơn vị.

- Phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền nhằm ổn định tâm lý cho nhân dân vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vừa yên tâm phát triển sản xuất; kịp thời phát huy mạnh mẽ sự lan tỏa thông tin tích cực, chính thống trên Internet, mạng xã hội nhằm cung cấp thông tin và định hướng dư luận. Chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, tăng cường trách nhiệm trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nắm tình hình chung hàng ngày về dịch bệnh trên địa bàn, khu vực được phân công, phụ trách; nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó kịp thời phản ánh, tham mưu giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở.

- Thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người dân, của cộng đồng trong việc thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; Nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, nơi cư trú, nơi lao động, học tập, sản xuất, nơi cộng đồng, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Hạn chế việc di chuyển của người dân từ Tuy Phước đến các huyện, tỉnh, thành phố có dịch và ngược lại, trừ các trường hợp nguy cấp và việc đưa người dân về huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo theo dõi, xử phạt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là xử phạt nghiêm việc các đối tượng xấu lợi dụng đăng tải, chia sẻ thông tin nguy tạo, không đúng sự thật về tình hình dịch, gây hoang mang dao động trong dư luận xã hội.

II. TÒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

- Đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn thế giới, với mức độ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Công tác phòng chống dịch tại Việt Nam nói chung và tại huyện ta nói riêng là chưa có tiền lệ nên gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng vừa làm vừa điều chỉnh phương pháp, cách làm, vừa đúc kết kinh nghiệm nên có nơi, có lúc chưa đồng bộ, hiệu quả.

- Tình hình dịch bệnh trong cả nước tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp với sự tăng nhanh về số ca mắc mới. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 của huyện còn thấp (tỷ lệ tiêm ít nhất 1 mũi mới chỉ đạt khoảng 63% dân số đủ điều kiện tiêm chủng toàn huyện). Thuốc điều trị đặc hiệu COVID-19 chưa có nên áp lực điều trị là rất lớn.

- Việc nói lỏng các biện pháp giãn cách xã hội trong tình hình mới tuy tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và đưa xã hội trở về cuộc sống bình thường, nhưng cũng làm tăng nguy cơ lây lan và bùng phát dịch bệnh với mức độ khó kiểm soát nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, nhất là việc kiểm soát chặt người đến/về từ vùng dịch, xử lý ổ dịch và xét nghiệm tầm soát chủ động phát hiện ca bệnh trong cộng đồng.

- Số người dân tại các vùng dịch tiếp tục đến/về huyện (nhất là các tỉnh, thành phía Nam), trong đó có rất nhiều người nhiễm bệnh là một trong những nguyên nhân tạo nên các ổ dịch trong cộng đồng. Thời gian gần đây đã xuất hiện các ổ dịch mới có nguồn lây là người đã được tiêm chủng đủ mũi vắc xin và đã được xét nghiệm COVID-19 đúng theo quy định của Bộ Y tế.

- Công tác chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng chống dịch tại một số xã, thị trấn chưa thực sự quyết liệt, chưa đồng bộ, chưa bám sát tình hình thực tiễn, vẫn còn chủ quan, lơ là hoặc chưa quyết liệt trong công tác phòng chống dịch; chưa chủ động chuẩn bị và triển khai phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, với phương châm “bốn tại chỗ”; một số còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của huyện; hậu cần phòng chống dịch tại nhiều địa phương ở mức thấp, nhất là việc chuẩn bị test nhanh, trang phục phòng chống dịch, khẩu trang y tế, hóa chất...

- Công tác quản lý dân cư trên địa bàn chưa tốt do vậy không quản lý chặt chẽ di biến động dân cư nên quản lý người đi từ vùng dịch không chặt chẽ, khi thực hiện xét nghiệm tầm soát không xác định chính xác số hộ, dân số có mặt tại địa bàn.

- Một bộ phận người dân không chấp hành đúng quy định về phòng chống dịch, làm lây lan dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng. Nhiều người dân khi có biểu hiện ho, sốt không đến cơ sở y tế mà tự ý đi mua thuốc dẫn đến không phát hiện sớm bệnh, tạo nguồn lây. Dịch bệnh kéo dài dẫn đến sự mệt mỏi của người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

- Công tác truyền thông, vận động về phòng chống dịch còn một số hạn chế như: hoạt động truyền thông còn cứng nhắc, chưa đa dạng, phong phú; công tác truyền thông tại cơ sở chưa cụ thể, chưa sát với thực tế.

2. Nguyên nhân

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa các địa phương chưa chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, thiếu nhất quán. Sự phối hợp giữa các lực lượng chưa thực sự nhịp nhàng, đồng bộ, một số nơi còn lúng túng, thiếu quyết liệt, thiếu kiên định, còn chần chừ, do dự do tác động bởi nhiều nguồn thông tin khác nhau; chưa kịp thời chuẩn bị cho các tình huống, kịch bản xấu.

- Nhận thức về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh còn chủ quan, lơ là khi chưa có dịch; hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh khi có dịch.

- Công tác quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách và việc hướng dẫn mua sắm vật tư, trang thiết bị, có nhiều bất cập. Chưa chủ động trong việc tiếp cận với vắc xin nên độ bao phủ vắc-xin chậm.

- Hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng chưa đáp ứng năng lực phòng, chống dịch; chưa có chính sách phù hợp đối với cán bộ y tế cấp cơ sở.

- Công tác truyền thông giai đoạn đầu còn chậm trễ, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong truyền thông, dẫn đến một bộ phận người dân chưa hiểu đúng, chưa chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt và nhất quán từ huyện đến các xã, thị trấn; huy động cả hệ thống chính trị và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động các nguồn lực trong, ngoài nước, nguồn lực của nhân dân và doanh nghiệp tham gia công tác phòng, chống dịch; lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch; coi trọng dân, chăm lo cho dân, vận động nhân dân.

2. Bình tĩnh, sáng suốt, không lơ là, chủ quan khi chưa có dịch; không hốt hoảng khi có dịch; Phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện ở các cấp, nhất là ở cấp cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát đi đôi với hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức thực hiện;

3. Cần bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, đề đưa ra các biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

4. Huy động tổng lực ngành y tế; thiết lập hệ thống chăm sóc, điều trị giảm tử vong, hình thành trạm y tế lưu động để cung cấp các dịch vụ y tế cho người dân từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Phải chủ động vắc-xin, thuốc điều trị.

5. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội. Truyền thông phải chủ động, đi trước một bước, định hướng dư luận. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan truyền thông và các cơ quan chức năng.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI:

Dự báo, trong năm 2022, tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường; có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Cần phải có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

1. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống dịch phù hợp, linh hoạt với tình hình diễn biến và sự bùng phát của dịch. Huy động tối đa lực lượng để kịp thời khoanh vùng, bao vây, dập tắt ổ dịch mới phát sinh trong thời gian sớm nhất.

2. Quán triệt nguyên tắc “sống chung với COVID-19”, các địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và hướng dẫn đã được các Bộ, ngành Trung ương ban hành.

3. Ngành Y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngay sau khi nhận được vắc xin từ Sở Y tế theo phương châm “*An toàn, Nhanh chóng, Hiệu quả, Đúng đối tượng*”.

- UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức, củng cố, mở rộng các điểm tiêm chỉ đạo việc chốt danh sách và nhập số liệu toàn bộ đối tượng trong diện tiêm vắc xin để sẵn sàng cho việc thực hiện tiêm chủng.

4. Các xã, thị trấn có ổ dịch trong cộng đồng cần tập trung rà soát, xử lý triệt để các ổ dịch cũ, khoanh vùng xử lý ngay các ổ dịch mới phát hiện không để dịch lây lan. Cần tập trung giám sát dịch bệnh để phát hiện sớm ca bệnh và bao vây, cách ly vùng dịch để nhanh chóng xử lý ổ dịch theo quy định.

5. UBND các xã, thị trấn thực hiện các quy định về giãn cách theo hướng chủ động, linh hoạt và theo đánh giá, phân loại khu vực nguy cơ để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với mức độ nguy cơ;

Triển khai xét nghiệm với quy mô phù hợp với tình hình dịch và năng lực xét nghiệm của hệ thống y tế. Việc xét nghiệm đã từng bước được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vùng/địa bàn, đối tượng có nguy cơ cao, người có các

triệu chứng nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, theo phương pháp xét nghiệm gộp mẫu trong trường hợp xét nghiệm tầm soát, sàng lọc, định kỳ;

Mở rộng việc xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh tự nguyện có trả phí, khuyến khích thực hiện cán bộ, công chức, viên chức và người dân tự thực hiện xét nghiệm test nhanh.

Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra chặt chẽ người đi từ vùng, địa phương có dịch về đặc biệt là người về từ các vùng dịch cấp 3, 4 và các tài xế xe tải đường dài để theo dõi sức khỏe, thực hiện cách ly phù hợp.

6. Ngành Y tế chỉ đạo tăng cường công tác điều trị, mở rộng quy mô giường bệnh để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19; nâng cao năng lực điều trị các ca bệnh nặng để hạn chế tối đa số ca biến chứng và tử vong.

7. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Các doanh nghiệp sẵn sàng các phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra tại đơn vị; thực hiện xét nghiệm cho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương để tổ chức dạy và học năm học 2021 - 2022 phù hợp trong điều kiện dịch COVID-19.

9. Tiếp tục tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của người dân trong phòng chống dịch.

10. Tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... trên địa bàn huyện.

11. Tăng cường thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh(b/c);
- TT. HU, TT. HĐND huyện(b/c);
- CT, các PCT. UBND huyện ;
- UBMTTQVN huyện; các hội đoàn thể;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban ngành của huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVP;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam